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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

คร้ังที่ 1/2561 2 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 3 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 4 

----------------------------------------------  5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธาน 7 

2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 8 

และรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  กรรมการ 9 

3. นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์ แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 10 

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 11 

5. รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 12 

6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ13 

7. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 14 

8. รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน ์ ศรแผลง   หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  กรรมการ 15 

9. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน   หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์   กรรมการ  16 

10. ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ   วัฒนชัย   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ กรรมการ 17 

11. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 18 

12. อ.น.สพ.จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 19 

13. นายอุดร  พุทธิมา   หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 20 

14. น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง   พนักงานมหาวิทยาลัย ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 21 

 22 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 23 

  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม24 

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้25 

 26 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม 27 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 12/2560  28 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560  29 

ประธานให้หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการท่ีประชุมน าเสนอรายงานการประชุม 30 

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม 2560  31 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  32 

 33 

1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นัดพิเศษ  34 

เม่ือวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 35 

ประธานให้หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการท่ีประชุมน าเสนอรายงานการประชุม 36 

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นัดพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560   37 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  38 

 39 
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ระเบียบวาระที่ 2      เร่ืองสืบเนื่อง 1 

2.1 การประสานเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้าการประสานเพื่อขอใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ี3 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน ว่า4 

หนังสือท่ีทางคณะส่งไปไม่ได้ระบุว่าจะขอใช้พื้นท่ีแปลงใด มีขนาดเท่าใด  จึงจะต้องท าหนังสือถึงนายอ าเภอเชียงยืน5 

ไปใหม่อีกครั้ง   โดยในวันท่ี 10 มกราคม 2561 จะได้น าพาผู้บริหารไปสวัสดีปีใหม่ นายอ าเภอเชียงยืน  6 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงยืน และองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืนเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีจะขอใช้ หากมีความคืบหน้า7 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 8 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 9 

 10 

2.2 การเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC19)  11 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบการเตรียมการประชุม12 

วิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC19) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 4-5 เมษายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “Strengthen 13 

Local for Global Health” สถานท่ีจัดงานคือ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัด14 

ขอนแก่น  และก าหนดการตารางวิทยากรได้เกือบครบทุกส่วนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอระบบลงทะเบียนออนไลน์ 15 

ท้ังนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก็จะเป็นออนไลน์ดังเช่นท่ีผ่านมา ซึ่งจะมีการปรับปรุงจากโปรแกรมเดิม โดยปีนี้16 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานฝ่ายลงทะเบียนฯ และจะประสานงานให้ศูนย์17 

การศึกษาต่อเนื่องฯ มาบริการเพื่อท าบัตรสมาชิกสัตวแพทยสภาใหม่ และลงทะเบียน CE ผ่านโปรแกรมในวันจัด18 

งานด้วย หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 19 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 20 

 21 

2.3 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 716 103 การจัดการสัตว์ฟันแทะและกระต่าย ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 22 

2560  23 

   ประธานให้หัวหน้าส านักงานคณบดีเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 24 

716 103 การจัดการสัตว์ฟันแทะและกระต่าย ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  ซึ่งตามมติท่ีประชุม25 

คณะกรรมการประจ าคณะ นัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ให้ประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีได้มา26 

ร้องเรียนในวิชาดังกล่าวนั้นมาให้ข้อมูล เนื่องจากผู้ปกครองนักศึกษา ไม่ได้ท าหนังสือเข้ามา  27 

มติ ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการเปิดสอนไว้ก่อน และให้มีการต้ังคณะกรรมการสอบหา28 

ข้อเท็จจริง ดังนี้ 29 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ประธานกรรมการ 30 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น กรรมการ 31 

3. หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็น กรรมการและเลขานุการ 32 

4. นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 33 

และขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 34 

 35 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 36 

3.1 ลูกจ้างประจ าขอเปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 2 ราย และข้าราชการขอเปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 1 ราย 37 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณากรณีลูกจ้างประจ าขอเปล่ียน38 

สถานภาพ จ านวน 2 ราย และข้าราชการขอเปล่ียนสถานภาพ จ านวน 1 ราย ดังนี ้39 

1. นางสุนทรี  พันสอน  ลูกจ้างประจ า 40 
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2. นายสุทธิ์กมล วิชาธรรม  ลูกจ้างประจ า 1 

3. นางสิดาพัณณ์  สัมฤทธิ์  ข้าราชการ 2 

โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ3 

ท่ี 4/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่4 

ไม่เกินห้าปี นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 5 

ซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพ 6 

โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าท่ีมีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปีติดต่อกัน กรณีลูกจ้างประจ าจะต้องมีคะแนน7 

ประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  โดยจะต้องส่งเอกสารฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย รอบท่ี 1 วันท่ี 1 พฤศจิกายน (ให้ส่ง8 

ภายในวันท่ี 20 ตุลาคม) และรอบ 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม ท้ังนี้ บุคคลดังกล่าวท้ัง 3 รายมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์9 

ข้างต้น  10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันให้ผลการประเมินบุคคลดังกล่าว ผ่าน และเห็นสมควรให้ 11 

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 12 

 13 

3.2 มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 14 

   ประธานขอย้ายวาระ 3.2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 16 

 17 

3.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2560 18 

  ประธานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 19 

2560 โดยให้ข้อมูลความว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ20 

คณะ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของคณะต้องจัดเตรียมข้อมูลตอบตามตัวช้ีวัดต่างๆตามท่ีก าหนด  นอกจากนั้นในปีการศึกษา 21 

2560 มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนให้ทุกคณะเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 โดยในปัจจุบันมีคณะทันตแพทยศาสตร์ 22 

คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีได้ผ่านโครงการ EdPEx200 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ คณะได้ยื่น23 

ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 และมหาวิทยาลัยได้รวบรวมส่งข้อมูลไปท่ีส านักงานคณะกรรมการการ24 

อุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สกอ. ซึ่งไม่ว่าจะมีผลเป็นประการใดก็ตาม25 

คณะก็ยังต้องด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยคณะได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดต่างๆ26 

เพื่อรองรับตามเกณฑ์ EdPEx200 จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพน าเสนอข้อมูลค่าเป้าหมาย27 

เหล่านี้เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา โดยค่าเป้าหมายเหล่านี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้บริหารเมื่อวันท่ี 28 

26 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา 29 

 30 
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 มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอใหแ้ก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะต่อไป นอกจากนั้นในคราวประชุมคร้ังต่อไปขอให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯได้น าเสนอ11 

เกณฑ์การประเมินของ EdPEx ให้ที่ประชุมได้รับทราบพอสังเขปด้วย 12 
 13 

3.3 รับรองเกรด 14 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรด ดังนี้ 15 

- รายวิชา 715 700 Advanced Endocrinology of Animal Reproduction จ านวน 2 ราย คือ  16 

1. นางสาวภภัสนันทน์  ผ่องสามสวน   เกรดท่ีได้ I 17 

2. นายวัฒนศักดิ์  จ าละคร  เกรดท่ีได้ B+ 18 

- รายวิชา VM79004 Literature Analysis in Veterinary Science กรณี นายศิวายุ  รัตนะกนกชัย  เปล่ียนแปลงเกรดจาก  A เป็น AUDIT 19 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 

  มติ ที่ประชุมมีมติรับรองเกรดตามเสนอ 21 
  22 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  23 

4.1 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้25 
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1. ขอถอนรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติถอนปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบ ารุงการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียน2 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 3 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) ครั้งท่ี 4 

13/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เอกสารประกอบวาระการประชุม 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  6 

 7 

4.2 สาระส าคัญจากการร่วมประชุมกรรมการสัตวแพทยสภา 8 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบสาระส าคัญจากการ9 

ร่วมประชุมกรรมการสัตวแพทยสภา  ดังนี้ 10 

1. รายงานผลการด าเนินงานด้านทะเบียนของสัตวแพทยสภา ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 11 

               จ านวนสมาชิกช้ันหนึ่งท่ีใบอนุญาตฯ 9,110 ราย จ านวนสมาชิกช้ันสองท่ีใบอนุญาตฯ 476 ราย 12 

2. ขอขยายเวลาเปล่ียนบัตรประจ าตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ Radio Frequency Identification  13 

   (RFID) ของสัตวแพทยสภา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 14 

3. ขอความอนุเคราะห์แต่งต้ังกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อร่วมสังเกตการณ์ใน วันสอบประเมินฯ ครั้งท่ี  15 

   2/2560 ในวันท่ี 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. โดย แบ่งเป็น 5 สนามสอบ คือ ส่วนกลางท่ี  16 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  17 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 18 

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม 19 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

4.3 สาระส าคัญการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบสาระส าคัญการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ23 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 22-24 ธันวาคม 2560 หัวข้อ “Education for The I-24 

Generation” ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลักดันให้มีการน า  IT เข้ามาใช้ในการ25 

สอนให้มาก โดยน าข้อมูลไปไว้ท่ีเว็บไซต์ ซึ่งจะท าผู้เรียนจะได้สามารถเข้ามาเรียนได้ตลอด เพื่อตอบสนอง I-26 

Generation 27 

  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ให้ความเห็นต่อท่ีประชุมความว่า  ถ้าหาก28 

มหาวิทยาลัยจะน าระบบ IT มาใช้ในการเรียนการสอนก็เป็นส่ิงท่ีดี แต่ส่ิงส าคัญในปัจจุบันคือระบบ wifi ใน29 

ห้องเรียนไม่เพียงพอ  ซึ่งก็เคยทดลองกับนักศึกษาแล้ว แต่ระบบ wifi ไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษาในห้องเรียน   จึง30 

ขอให้มหาวิทยาลัยทดสอบและจัดท าระบบงาน หรือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีมาคอยตรวจสอบต่อไปด้วย ซึ่งปัจจุบัน31 

นักศึกษาก็ใช้ 3G ของตัวเอง จึงขอให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงต้นทุนของนักศึกษาด้วย 32 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 

4.4 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯประจ าเดือนธันวาคม 2560 35 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน36 

และงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จากระบบ KKUFMIS 37 

ดังนี้  เงินงบประมาณแผ่นดินท่ีต้ังไว้จ านวนเงิน 2,115,500.00 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 654,578.71 บาท 38 

คิดเป็น 30.94% คงเหลือจ านวนเงิน 1,460,921.29 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ท่ีต้ังไว้ จ านวนเงิน 39 
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61,913,657.00 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 9,737,529.92 บาท คิดเป็น 15.73% คงเหลือจ านวนเงิน 1 

52,176,127.08 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  2 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 

4.5 รายงานค่าสาธารณูปโภค 5 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบรายงานค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากกอง6 

อาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าระบบฯ จึงไม่สามารถน าข้อมูลรายงานต่อท่ีประชุม7 

ได้ในครั้งนี ้8 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  9 

 10 

4.6 ขอเชิญนักวิจัยพบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ วันที่ 25 มกราคม 2561 11 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบก าหนดการรองอธิการบดี12 

ฝ่ายวิจัยฯ พบนักวิจัยคณะ ในวันท่ี 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมด้วย โดย13 

มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ทุนการวิจัย ซึ่งจะท าให้มีโอกาสได้ท าวิจัยมากขึ้น ตลอดจนการช้ีแจงแนวทางการ14 

เบิกจ่ายแบบใหม่  15 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  16 

 17 

4.7 ข้อมูลการจ่ายค่าชดเชยการเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 18 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพแจ้งให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลการจ่าย19 

ค่าชดเชยการเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561-2592 ของจ านวนเงิน20 

ชดเชยงบประมาณแผ่นเดินและงบรายได้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 21 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้แก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการเสนอแนะต่อไปด้วย 22 

 23 

4.8 ปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือน 24 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพแจ้งให้ท่ีประชุมทราบปฏิทินกิจกรรม25 

ประจ าเดือนมกราคม 2561 ดังนี้26 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มกิจกรรมในปฏิทินเพิ่มเติมดังนี้ 2 

1. วันที่ 4-7 มกราคม 2561 โครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” คร้ังที่ 15  3 

2. วันที่ 17 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Veterinary 4 

Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซียฝึกงานที่คณะ 5 

3. วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 

4. วันที่ 25 มกราคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ พบนักวิจัยคณะ 7 

 8 

4.9 สรุปโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 25 9 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบสรุปโครงการ10 

แสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นท่ี 25 ดังนี้ 11 

1. วัน/สถานท่ี/เวลา    :  วันพุธท่ี  13 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ 12 

                     และสนามหญ้าหน้าห้องสมุด คณะฯ  เวลา 10.30-11.30 น. 13 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  :   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 14 

           บัณฑิต รุ่นท่ี 25      จ านวน  96 คน  15 

           นักศึกษาปีท่ี 1-6     และญาติบัณฑิต 16 

3. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   จ านวน 58,000 บาท  เบิกจ่าย ดังนี้ 17 

         - ค่าอาหารกลางวัน                    จ านวน   10,825.- 18 

         - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม         จ านวน   10,725.- 19 

         - ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา               จ านวน    4,600.- 20 

         - ค่าซุ้มดอกไม้       จ านวน   12,000.- 21 

         - ค่าของท่ีระลึก(กระเป๋า) และ โล่   จ านวน  13,348.25 22 

          รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น           จ านวน  51,498.25 23 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  25 

 26 

4.10 สรุปโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2560 27 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบสรุปโครงการ28 

บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2560 29 

1. วัน/สถานท่ี           :   21-25 ธันวาคม 2560  ณ ต.นาหว้า และ ต.หนองกุงเซิน  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 30 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ   :   นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1-5   จ านวน  94 คน 31 

                                 คณาจารย์:  ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)  32 

      รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ  ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  ทวีนันท์  33 

      ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา  จันทร์หนู น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย 34 

                                 และ น.สพ.พีระพัฒน์  ดีสุข (7 คน) 35 

3. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  :  จ านวน 30,000 บาท (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) 36 

   (เงินอุดหนุนบ ารุงสโมสร ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20,000.- และเงินรายได้คณะ จ านวน  10,000.-) 37 

ผลการให้บริการ 38 

สุนัขและแมวท่ีเข้ารับบริการทั้งหมด จ านวน 670 ตัว 39 

โคและกระบือท่ีเข้ารับบริการทั้งหมด จ านวน 464 ตัว  40 
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ไก่ท่ีเข้ารับบริการวัคซีนนิวคลาสเซิลดีซีสและหลอดลมอักเสบติดต่อท้ังหมด จ านวน 303 ตัว 1 

สัตว์ทุกชนิดท่ีเข้ารับบริการท้ังส้ิน  จ านวน 1,437 ตัว 2 

 3 

4.11 สรุปโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ คร้ังที่ 27 4 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบสรุปโครงการ5 

กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งท่ี 27 ดังนี้ 6 

1. วัน/สถานท่ี           :     27-28 ธันวาคม 2560  ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน จ.นครปฐม 7 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ   :     นักศึกษาสัตวแพทย์ จ านวน 51 คน และ ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ 8 

3. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   :  จ านวน 30,000 บาท  (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) 9 

   (เงินอุดหนุนบ ารุงสโมสร ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20,000.- และเงินรายได้คณะ จ านวน  10,000.-) 10 

ผลการแข่งขันกีฬา 11 

        เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอลประเภททีมหญิง 12 

เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทเด่ียว 13 

เหรียญเงิน กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสม  14 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

4.12 มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 17 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบมาตรฐานความปลอดภัย18 

ทางห้องปฏิบัติการ ในส่วนของคณะควรจะเริ่มเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้แล้ว  หากมีการขอทุนวิจัยในอนาคตจะต้องมี19 

หมายเลขห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี  ในปี 2562 นอกจากจะมีหมายเลขแล้วจะต้องมี20 

คะแนนห้องปฏิบัติการ  โดยคณะจะมีห้องปฏิบัติการจ านวน 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน  21 

ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการบริการชันสูตรวินิจฉัย  จึงขอให้ทุกภาควิชาส ารวจกายภาพห้องปฏิบัติการ22 

เป็นอย่างไร ควรจัดต้ังทีมด าเนินการ มีแผนด าเนินการ มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 23 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และเป็นโจทย์ผู้บริหารที่จะด าเนินการต่อไปตามข้อเสนอ 24 

 25 

4.13 บุคลากรเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 26 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบบุคลากรเข้ารับการอบรม27 

มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ราย คือ นายพิทัย  กาญบุตร และนางสาวภัทรอนงค์  บุพตา 28 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 29 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  30 

 31 

4.14 ก าหนดการเปิดรับสมัครสอบวุฒิบัตร 32 

   ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบก าหนดการเปิดรับสมัครสอบ33 

วุฒิบัตร ดังนี้ 34 

1. วันท่ี 31 มกราคม 2561 ส่งใบสมัคร 35 

2. เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 สอบทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน 5 สาขา 36 

และขอให้พิจารณาค่าสมัครสอบวุฒิบัตรให้แก่อาจารย์และนายสัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ท่ีมีความประสงค์37 

จะสมัครสอบ กรณีท่ีสอบผ่าน ซึ่งนายสัตวแพทย์จะได้มาช่วยดูแลในเรื่องการเรียนการสอนประกาศนียบัตรของ38 

คณะได้  39 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ 40 
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4.15 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พักพิงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 

   ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบการเข้าร่วมประชุม2 

คณะอนุกรรมการศูนย์พักพิงโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า3 

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเบื้องต้นจะ4 

จัดให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัด5 

นครราชสีมา  อุดรธานี  ส่วนกลางคือ กรุงเทพฯ ศูนย์พักพิงจะอยู่ ท่ีจังหวัดอุทัยธานี ภาคใต้ คือ จังหวัด6 

นครศรีธรรมราช  ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นท่ีปรึกษาดูแลศูนย์พัก7 

พิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการดูแลสุนัขของจังหวัดอุดรธานี จะเป็นการดูแลแบบหมุนเวียน จ านวน 150 ตัว 8 

ส าหรับจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นการดูแลจนกว่าจะส้ินอายุขัยเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ9 

เข้าไปจัดการอย่างไรบ้าง ก็ขอให้เสนอผ่านไป 10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 13 

5.1 เล่าสู่กันฟังประจ าเดือนธันวาคม 2560 14 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกิจกรรมเล่าสู่กันฟังประจ าเดือนธันวาคม 2560 โดยได้เวียนให้15 

บุคลากรได้รับทราบ ทางอีเมล์ มีเนื้อหาสาระดังนี้ 16 

1. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจ าปี 2560 17 

2. สาระส าคัญของการประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

5.2 จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 22 

  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งครั้งนี้ ไม่มี 23 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

5.3 ประกาศการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 

ประธานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาประกาศการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ 27 

สัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นการเลือกคณะกรรมการประจ าคณะตาม28 

องค์ประกอบใหม่ด้วย 29 

  มติ ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 12/2560 30 

เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 31 

1. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา จ านวน 1 คน 32 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกต้ังจากอาจารย์ประจ ากลุ่มคลินิก จ านวน 2 คน ปรีคลินิก จ านวน 33 

2 คน 34 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเลือกต้ังจากคณาจารย์ทั้งคณะ จ านวน 1 คน 35 

 36 

5.4 ประกาศเกรดนักศึกษา 37 

ประธานใหห้ัวหน้างานบริการการศึกษาเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเกรดนักศึกษา 38 

กรณีใส่แฟ้มไว้หน้าห้องงานบริการการศึกษา  ซึ่งมีกรณีนักศึกษาบางรายได้น าเกรดของตนเองไปโพสต์ในเฟสบุค แต่39 

ติดรายช่ือนักศึกษาอื่นด้วย จึงท าให้นักศึกษาดังกล่าวมีความเห็นว่า เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  40 
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  มติ ที่ประชุมมีมติไม่ให้ประกาศเกรดนักศึกษาใส่แฟ้มไว้หน้าห้องและขอให้นักศึกษาเข้าไปดู1 

เกรดของตนเองตามระบบของมหาวิทยาลัย 2 

 3 

เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

(นายอุดร  พุทธิมา) 10 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

นายอุดร  พุทธิมา 17 

นางสาวอัญชรินทร์  อุ่นไธสง 18 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 19 

 

 

 

 

 

   
 

         

 
 

    
 

   
   


